

ประจำวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2556

พาณิชย์ ไซว์ส่งออกข้าว 2 เดือนอันดับหนึ่ง

นายทิมมพร นาทรทัท รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการประชุมประเมินสถานการณ์ส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) 2556 ไทยสามารถส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งปริมาณ 1.04 ล้านตัน รองลงมา คือ อินเดีย 9.6 แสนตัน และเวียดนาม 7.5 แสนตัน โดยราคาส่งออกเฉลี่ยตันละ 711 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปี 2555 ราคาเฉลี่ยตันละ 688 ดอลลาร์

ปีนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐ ประเมินว่า ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยของไทยจะลดลง ตันละ 5 ดอลลาร์ เพราะปริมาณการค้าข้าวโลก มีแนวโน้มชะลอตัวลง และความต้องการข้าวตลาดจีนลดลง รวมทั้งผู้ซื้อยังรอดูผลผลิตข้าวของเวียดนามที่กำลังออกมาเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้ราคาข้าวภายในประเทศตกลงมาเล็กน้อย นายทิมมพร กล่าว

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการระบายข้าวครั้งที่ 1/2556 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ไปเจรจาบททวนราคาซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาลตามที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เสนอซื้อเข้ามา 2 หมื่นตัน เพื่อนำไปผลิตเป็นข้าวถุงจำหน่ายในประเทศ ซึ่งราคาที่เสนอมาเบื้องต้นเป็นราคาต่ำกว่าตลาด จึงให้ไปเจรจาต่อรองราคาอีกครั้ง และเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นชอบในส่วนที่ อคส.เสนอซื้อข้าวหอมมะลิ ปริมาณ 2 หมื่นตัน เพื่อนำไปบรรจุและจำหน่ายเป็นข้าวถุงขนาด 5 กิโลกรัมให้กับจีน เพราะว่าการเสนอซื้อล็อตนี้ได้ราคาที่เหมาะสมถึงตันละ 1,100 ดอลลาร์ นอกจากนี้ได้อนุมัติขายข้าวเปลือกที่ค้างสต็อกตั้งแต่ปี 2546-2548 ปริมาณ 4 หมื่นตัน ให้โรงสี 4 แห่ง ที่เสนอซื้อเข้ามา เพราะข้าวดังกล่าวหากเก็บเป็นระยะเวลานาน อาจเสื่อมสภาพไปมากกว่านี้ แต่ก็ยังมีส่วนที่เหลือของข้าวค้างสต็อก 2 หมื่นตัน โดยให้ อคส.เป็นผู้เจรจาต่อรองเสนอขายให้กับโรงสีต่อไป

ส่วนการระบายข้าวรอบใหม่ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ ไปจัดทำรายละเอียดปริมาณ-ราคา และประเมินสถานการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสม หากตอนนี้ราคาข้าวยังต่ำก็คงต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อน แต่ตอนนี้ก็มีผู้ผลิตข้าวถุงได้เสนอซื้อข้าวรัฐก็ให้ คต.ไปดูรายละเอียดและนำเสนอให้พิจารณาต่อไป นายบุญทรง กล่าว

เว็บไซต์ไอโซรา รายงานว่า ตลาดข้าวโลกแบ่งออกเป็น 2 โลกที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยข้าวที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย มักมีราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับข้าวที่มาจากแถบอเมริกา ยกเว้นข้าวไทย ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกขวางในเรื่องพรมแดน

ในขณะที่ข้าวขาวคุณภาพสูงจากสหรัฐและอเมริกาใต้ มีราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 610-635 ดอลลาร์ต่อตัน ข้าวจากเวียดนาม ปากีสถาน และ อินเดีย กลับมีราคาถูกกว่าเกือบ 200 ดอลลาร์ต่อตัน โดยข้าว 5% ของเวียดนามเคลื่อนไหวที่ประมาณ 400 ดอลลาร์ต่อตัน

นักวิเคราะห์บางรายแสดงความกังวลว่า ความแตกต่างด้านราคาจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ข้าวจากเอเชียข้ามพากมาขายในฝั่งอเมริกาใต้หรือไม่ ทั้งยังมีนักวิเคราะห์อีกจำนวนไม่น้อยที่ตั้งข้อสงสัยว่า ถ้าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จะถือเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญในตลาด ที่นักวิเคราะห์จำนวนมากยื่นกรานมาเป็นเวลานานแล้วว่า ตัดขาดจากข้าวราคาถูกของเอเชียอย่างสิ้นเชิงหรือไม่

ทั้งนี้ เวียดนามอยู่ระหว่างการจัดส่งข้าวไปยังเฮติ ซึ่งปกติแล้วเป็นตลาดข้าวส่งออกของสหรัฐ ซึ่งแหล่งข่าวในสหรัฐเผยว่า เวียดนามอาจจะส่งข้าวไปแทนสหรัฐ เพราะบริษัทในสหรัฐไม่สามารถจัดหาข้าวจากรัฐเทกซัส และ

พื้นที่ปลูกข้าวอื่น ในแถบตอนกลาง และตอนใต้ของสหรัฐได้มากพอ เพราะชาวนาในพื้นที่เหล่านี้ ยังไม่ยอมระบายข้าวออกสู่ตลาด เนื่องจากต้องการรอให้ราคาสูงขึ้น

ในเชิงทฤษฎีนั้น ดูเหมือนว่าตลาดในปัจจุบัน กำลังเกิดการปรับทิศทางในโอกาสการทำกำไร ของข้าวราคาถูกจากเอเชีย และราคาแพงจากภูมิภาคอเมริกา โดยราคาข้าวในสหรัฐ และอเมริกาใต้ ต่างปรับตัวสูงขึ้น เพราะพื้นที่ในการเพาะปลูกที่จำกัด และสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการผลิต รวมถึง การเกิดภัยแล้ง ที่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยปัจจัยที่ทำให้ข้าวเอเชียมีราคาถูก รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน

ขณะที่ เวียดนามนั้น ระบบการจัดเก็บยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น จึงไม่สามารถเก็บข้าวส่วนเกิน ความต้องการไว้ได้นานนัก ทั้งเวียดนามยังต้องเจอกับแรงกดดันด้านการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีพืชผลหลากหลายชนิดที่ให้ผลผลิตเกือบตลอดทั้งปี

ขณะที่ ปากีสถาน สามารถเก็บรักษาข้าวส่วนเกินความต้องการไว้ได้ และเพิ่งจะส่งออกไปจีนเพียง 1 ใน 4 ของข้าวส่งออกเมื่อปีที่แล้ว ส่วนอินเดียมีปริมาณข้าวสำรองอยู่มากถึง 35 ล้านตัน และข้าวสาลีอีกราว 30 ล้านตัน เพราะราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น กระตุ้นให้มีการผลิตมากขึ้น ทั้งประเทศยังห้ามการส่งออกระหว่างปี 2550-2554 เพื่อรับมือกับภาวะขาดแคลนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

ปริมาณข้าวสำรองจำนวนมหาศาล ทำให้อินเดียต้องเผชิญกับบททดสอบอย่างจริงจังในเรื่องความสามารถทางการจัดเก็บ และอินเดียก็กำลังเร่งส่งออกข้าวเจ้า และข้าวสาลีอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนข้าวไทยนั้น ราคาเริ่มจะปรับลดลง เพราะเกิดการขาดความเชื่อมั่นในโครงการรับจำนำข้าว ที่ยังไม่แสดงผลสำเร็จออกมา ชาวนาไทยยอมขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางในทันที ในราคาที่ถูกกว่าราคารับจำนำของรัฐบาล

จนถึงขณะนี้ ยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไร ที่ข้าวจากเอเชียจะเข้าไปตีตลาดใน โลกตะวันตกได้ เพราะปริมาณข้าวสำรองของเอเชียอาจลดลงจากหลายปัจจัย รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิต การรุกซื้อในปริมาณมากขึ้นจากผู้ซื้อรายสำคัญ ๆ อย่าง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และหรือจีน

นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาจากศัตรูพืช ที่ทำให้ทางการสหรัฐปฏิเสธการรับข้าวหลายชนิด ที่ส่งมาจากอินเดีย ปากีสถาน และไทย มาแล้ว ทั้งอัตราค่าระวางเรือที่ปรับสูงขึ้น และระยะทางในการขนส่งที่ไกลมาก ก็ล้วนเป็นอุปสรรค

ยิ่งกว่านั้น ยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพ โดยเวียดนามเคยพยายามขายข้าวในทวีปอเมริกาหลายครั้งแล้ว ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะที่ความแตกต่างด้านราคาระหว่างข้าวเอเชียกับอเมริกา ยังอยู่ในระดับปกติ นั้น เวียดนามเคยส่งออกข้าวจำนวนหนึ่งไปเฮติมาแล้ว แต่การทดลองเปิดตลาดใหม่ดังกล่าว ลงเอยด้วยความล้มเหลวของผู้เกี่ยวข้อง เพราะผู้บริโภคเฮติไม่ยอมรับคุณภาพข้าวเวียดนาม ทั้งเวียดนามก็เคยพยายามขายข้าวในตลาดบราซิลมาแล้ว ในช่วงที่บราซิลเจอปัญหาขาดแคลนข้าว แต่ก็ล้มเหลวในการเข้าสู่ตลาดเช่นกัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

รัฐเสียหาย 1.36 แสนล้าน สวมสิทธิ์จำนำข้าว

นโยบายรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้ และวิถีความเป็นอยู่ที่ดีของชาวนา สร้างความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องการดึงผลผลิตข้าวเข้ามาอยู่ในการควบคุม เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาและยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้นทั้งระบบ คือ นโยบายที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นกับโครงการรับจำนำข้าว

ในส่วน of โครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมา ยังเป็นปัญหาหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ รอบที่มีการรับจำนำ การรั่วไหลของการใช้จ่ายงบประมาณ และขั้นตอนการตรวจสอบที่ไม่รัดกุมทำให้เกิดช่องว่างของโครงการรับจำนำข้าว เกิดการสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวอย่าง

หลายฝ่ายมีการพูดถึงในช่วงที่ผ่านมา เป็นการสวมสิทธิ์โดยใช้ข้าวในท้องตลาด หรือไม่ก็ใช้ข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน

"กรุงเทพฯธุรกิจ" ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่องว่างของโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด ทำให้ไม่ถึงการสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุผลใด ข้าวที่จะนำมาใส่ในโครงการมาจากไหน

แหล่งข่าวจากกลุ่มโรงสีข้าว กล่าวว่า ช่องทางที่ทำให้เกิดช่องว่างการสวมสิทธิ์ ส่วนใหญ่มาจากการที่รัฐบาลกำหนดตัวเลขผลผลิตต่อไร่สูงเกินจากความเป็นจริง ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดปริมาณรับจำนำข้าวเปลือกของเกษตรกรแต่ละราย คำนวณตามพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ยรายจังหวัดที่ได้จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และผลิตรวมของเกษตรกรตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตร ออกให้เกษตรกรเป็นข้อมูลประกอบการขึ้นที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการรับจำนำ สูงกว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยให้รับเพิ่มได้อีก 20% (ณ ความชื้น 15%) โดยให้เกษตรกรรับรองว่าเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรเอง เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลและตรวจสอบ

ทั้งนี้ ห้องการค้าคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ออกใบประทวนแยก 2 ส่วน กรณีที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำนำเกิน 20% ของปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ส่วนแรกให้ออกใบประทวนในจำนวนผลผลิตไม่เกินผลผลิตเฉลี่ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำสัญญาจ่ายเงินให้เกษตรกรไปจับจ่ายใช้สอยได้ ส่วนที่เหลือให้ออกใบประทวนในจำนวนผลผลิตส่วนเกิน 20% และให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบให้เสร็จภายใน 30 วัน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัญหาใหญ่เกิดจากการคำนวณผลผลิตข้าวต่อไร่ที่สูงเกินไป จากการตรวจสอบเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครปฐม สิงห์บุรี อ่างทอง นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร บางส่วน พบตัวเลขผลผลิตข้าวต่อไร่ที่ สศก.ออกใบรับรองให้เกษตรกรไปใช้สิทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 730 กก. (ความชื้นที่ 15%) ดังนั้นหากรัฐเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยให้อีก 20% เมื่อนำผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรที่ 730 กก.ต่อไร่คูณด้วยส่วนที่เพิ่ม 20% เท่ากับว่ามีส่วนต่างเกิดขึ้น 146 กก.ต่อไร่ ซึ่งตัวเลขรวมข้าวที่รัฐกำหนดว่าเกษตรกรจะได้รับอยู่ที่ 876 กก.ต่อไร่

ขณะที่ข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่เป็นข้าวสด อยู่ที่ 800 กก.ต่อไร่ ที่ความชื้น 25% ดังนั้นเมื่อนำข้าวเข้าโครงการรับจำนำเกษตรกรจะถูกหักน้ำหนักตามเกณฑ์ให้เหลือความชื้นอยู่ที่ 15% โดยความชื้นทุกๆ 1% จะถูกหักออก 15 กก. เกษตรกรจะเหลือน้ำหนักข้าวแห้งที่จำนำจริงเพียง 680 กก.ต่อไร่ ซึ่งเป็นตัวเลขที่โรงสีหักออก ดังนั้นหากคำนวณแล้วจะพบว่าปริมาณผลผลิตรวมต่อไร่ที่ สศก. ระบุไว้ที่ 876 กก.ไร่ข้างต้น เมื่อหักปริมาณข้าวที่เกษตรกรจำนำได้จริง 680 กก.ต่อไร่ เท่ากับว่าเกิดส่วนต่างขึ้น 196 กก.ไร่ หากคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ พบว่า จะมีส่วนต่างอยู่ที่ 28.82%

ดังนั้น ตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา แหล่งข่าว จากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าผลรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 2554/55 นาปรัง 2555 และนาปี 2556/56 โดยผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 ณ วันที่ 19 มี.ค. 2555 รับจำนำในปริมาณ 6,798,286 ตัน เป็นของ อคส. ประมาณ 4.306 ล้านตัน และ อ.ต.ก. 1.6 ล้านตัน ธ.ก.ส. 0.107 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเปลือกเจ้า 2,915,341 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 3,089,919 ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 15,242 ตัน และ ข้าวเปลือกเหนียว 442,359 ตัน

การรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ณ วันที่ 18 ม.ค. 2556 ปริมาณรวม ปริมาณรวม 14,700,000 ตัน แยกเป็น อคส. 11,192,158 ตัน ของ อ.ต.ก. 3,507,842 ตัน การรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/56 ณ วันที่ 6 มี.ค. 2556 ปริมาณรวม 11,013,316 ตัน ของ อคส. 9,066,944 ตัน ของ อ.ต.ก. 1,946,372 ตัน จำแนกเป็นข้าวเปลือกเจ้า 6,542,495 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 3,318,773 ตัน ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 480,108 ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 25,140 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 646,801 ตัน ล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศที่จะรับจำนำเพิ่มอีก 7 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ในปริมาณการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลข้าวที่ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเนื่องจากมีปริมาณน้อย ส่วนข้าวที่มีปัญหาจะเป็นข้าว 5% ในจำนวนดังกล่าวในส่วนของข้าวหอมมะลิก็คือมีอยู่บางส่วน แต่สำหรับข้าวเหนียวแทบจะไม่มีเพราะปริมาณข้าวมีน้อย ดังนั้นจะเห็นว่าข้าวที่เข้าโครงการรับจำหน่ายที่ประมาณ 31.9 ล้านตันโดยเฉลี่ย ในจำนวนนี้เมื่อนำไปคำนวณกับเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างต่อไร่อยู่ที่ 28.82% พบว่าจะมีข้าวเปลือกส่วนเกินอยู่ประมาณ 9.1 ล้านตัน ที่สามารถสวมสิทธิ์ได้ ซึ่งในจำนวนนี้จะเกิดช่องว่างทำให้มีพ่อค้า โรงสี ชวานาฉวยโอกาสสวมสิทธิ์นำข้าวจากที่อื่นเข้ามา หากเป็นความชื้นข้าว 15% ที่รัฐบาลตั้งไว้ต้นละ 14,800 บาท ในจำนวนนี้ทำให้รัฐเสียหายประมาณ 1.36 แสนล้าน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ข้าวส่วนเกินที่เกิดขึ้น ทำให้มีกลุ่มคนเข้าไปหาผลประโยชน์ ซึ่งมีตั้งแต่เกษตรกร โรงสี บางกลุ่ม พ่อค้าท้องถิ่น โดยในส่วนของเกษตรกรก็จะมีการสวมสิทธิ์กันเองในหมู่บ้าน ญาติพี่น้อง เพื่อให้ได้ตามปริมาณที่ได้รับ ส่วนพ่อค้าท้องถิ่นก็จะใช้วิธีการรวบรวมสิทธิเกษตรกรมาขายให้กับโรงสี หรือไม่โรงสีก็จะขอซื้อสิทธิจากเกษตรกรโดยตรง ทั้งหมดนี้ก็จะทำกันเป็นกระบวนการ ที่สำคัญต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อรวบรวมสิทธิได้ พ่อค้าก็จะหาซื้อข้าวจากท้องตลาดในราคาต้นละประมาณ 10,000 บาท ก็หาซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์

หรือไม่ก็ใช้วิธี "เปาเกา" คือ นำข้าวที่เกิดจากการประมูลของรัฐมาใส่แทน เพื่อส่งเข้าโครงการรับจำหน่ายในนามเกษตรกร เพื่อนำไปออกไปประทวน รับเงินจาก ธ.ก.ส.แทนพ่อค้าข้าว ที่ต้นละ 14,800 บาท

"ข้าวที่หามาใส่ในโครงการรับจำหน่ายจะอยู่ที่ต้นละ 10,000 บาท แต่สามารถส่งเข้าโครงการรับจำหน่ายได้ถึงต้นละ 14,800 บาท ส่วนต่าง 4,800 บาทก็จะแบ่งกัน หักให้กับเกษตรกรในการขายสิทธิให้ต้นละ 500 -1,000 บาท ส่วนพ่อค้าจะได้ส่วนต่างจากโรงสีอยู่ที่ต้นละ 1,000 บาท ส่วนโรงสีก็จะได้รับต้นละ 1,000-2,000 บาทแล้วแต่ข้อตกลงรวมทั้งการแบ่งผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโกดังเพื่ออำนวยความสะดวกให้นำข้าวเข้าโกดัง" แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากกลุ่มหาผลประโยชน์จากโครงการรับจำหน่ายเพราะเป็นโครงการที่ทำมานานแล้ว จนมีกลุ่มคนบางกลุ่มมองเห็นช่องทางการหาผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบ ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่เซ็นชื่อรับรองเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการตรวจสอบที่ไปที่มาอย่างแท้จริง ดังนั้นจะเห็นว่ากำหนดปริมาณผลผลิตที่สูงจนทำให้เกิดช่องว่าง ส่งผลกระทบต่อทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก "จริงๆ แล้วโครงการรับจำหน่ายข้าว หากมีการเข้มงวดตรวจสอบที่ดีกว่านี้ คงไม่ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ 3-4 แสนล้าน อย่างที่เป็นอยู่ แต่การละเลยที่เกิดขึ้นเป็นเหตุทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก"

ขณะที่ นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย ยอมรับว่าโครงการรับจำหน่ายข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลได้กลายเป็นช่องโหว่เกิดคอร์รัปชันสูง การนำข้าวมาสวมสิทธิ์ถือว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันตั้งแต่ชาวนา โรงสีพ่อค้า ทำกับเป็นกระบวนการ ชาวนาเองก็มีการขายสิทธิให้ เพื่อนำไปออกไปประทวนกับอ.ต.ก.และอ.ค.ส. ทุกวันนี้มีการขนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์จำนวนมาก อย่างข้าวที่กัมพูชามีการรับซื้อกันที่ต้นละ 6,500-7,000 บาท เขามาทำเป็นข้าวแห้งความชื้น 15% ขายเข้าโครงการรับจำหน่ายต้นละ 14,800 บาท วันหนึ่งๆ เข้ามาหลายพันตัน ไร่รถฟ่วงขับกันเข้ามาจำนวนมาก ตรงส่วนนี้รัฐสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก แต่กลุ่มที่ทำกันก็จะได้รับผลประโยชน์เท่าตัว

"ผมว่าการที่รัฐบาลสัญญาจำหน่ายทุกเมล็ดจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทุจริตขึ้น เพราะไปเอาข้าวที่ไหนมากก็ได้ ชาวนาก็เหมือนกันแจ้งทำนา 5-6 แปลงพอข้าวตัวเองเสียก็ไปเอาจากที่อื่นมาใส่ หรือไม่ก็ขายสิทธิให้ทั้งพ่อค้าและโรงสีซึ่งเกิดขึ้นเยอะมาก"

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ในส่วนของการตรวจสอบก็ไม่มีประสิทธิภาพทุกฝ่ายรู้เห็นเป็นใจเพราะได้รับผลประโยชน์ทั่วถึง ในส่วนของโกดังเก็บข้าวเช่นกันหากไม่จ่ายใต้โต๊ะให้กับโกดังก็จะไม่มีสิทธิที่จะนำข้าวเข้าไปได้

รวมทั้งบริษัทเซอร์เวย์อร์ หากไม่จ่ายก็จะตรวจสอบไม่ผ่าน ดังนั้นอยากให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบและเข้มงวดส่วนนี้มากขึ้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

‘วีรพงษ์’อัครรับจำนำข้าว บอกเสียดายภาษี

นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "เปิดแนวรุกบุกเออีซี" ในงานเปิดตัวโครงการ SMEs & OTOP สู่วู่โลก จัดโดยกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินในกำกับของรัฐ ณ โรงแรมโพรซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 มี.ค. ว่า ตามมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกยังมีความเห็นที่ตรงกันว่าเศรษฐกิจของโลกในระยะเวล่อีก 10 ปีข้างหน้ายังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ เนื่องจากเศรษฐกิจทั้งสหรัฐฯและยุโรปยังคงมีปัญหา ดังนั้นความหวังของโลกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงตกอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่ยังมีการเติบโตเศรษฐกิจในอัตราที่น่าพอใจ แต่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนก็คือจะไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกเพื่อการเติบโตได้ แต่เงินจะต้องใช้การขยายการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การขยายการลงทุนของจีนและญี่ปุ่นยังคงลงมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทยอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคดังนั้นจึงต้องขานรับทิศทางการลงทุนดังกล่าว ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็กำลังเตรียมความพร้อมในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ ซึ่งทำให้บทบาทของภาคส่วนต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสถาบันการเงินทั้งของภาครัฐ และเอกชนต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย

"เงินมีเม็ดเงินที่จะใช้ในการลงทุนอีกมาก นอกจากนั้นญี่ปุ่นก็ค่าเงินอ่อนค่าลงก็จะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ที่มีความพร้อมในเรื่องลงทุนในไทยซึ่งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่สำคัญเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ"

ทั้งนี้ การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อน รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ใน 3 ส่วนที่สำคัญ คือ 1.การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการผลิตในภาคเกษตร โดยตนไม่เห็นด้วยกับการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่ในความเป็นจริงจะต้องลดการผลิต เช่น ข้าวนาปรัง ทั้งนี้ ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีระบบชลประทานดีที่สุดของประเทศได้ถูกใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวแล้วอย่างยาวนาน ซึ่งในขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก สภาพเศรษฐกิจในเอเชียก็เปลี่ยนไป ไทยจึงไม่มีทางที่จะผลิตข้าวแข่งกับประเทศเวียดนาม เมียนมาร์ หรือประเทศอื่นๆ และเราเองก็ไม่ควรจะไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในเรื่องของการผลิตข้าวเพราะการปลูกข้าวของไทยมีต้นทุนสูงกว่าเพื่อนบ้าน แต่ไทยควรจะผลิตสินค้าอย่างอื่นที่มีมูลค่ามากกว่า

"ปัจจุบันการทำนาของเราไม่ใช่เป็นเกษตรที่ใช้แรงงานอีกต่อไป แต่มีการใช้เครื่องจักรและแรงงานต่างด้าวในการผลิตทำให้ต้นทุนสูงกว่าเพื่อนบ้าน ที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่าเราและยังใช้แรงงานในการผลิตข้าวมากกว่าใช้เครื่องจักร ที่สำคัญเราต้องเปลี่ยน Mindset เลิกตั้งเป้าที่จะแข่งกับเวียดนาม เมียนมาร์ แต่ต้องมองจีน เกาหลีใต้ว่าเราจะแข่งกับเขาได้อย่างไร"

เขากล่าวด้วยว่าการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่ควรลดจำนวนการผลิตอย่างการอุดหนุนข้าวนาปรัง ตนคิดว่าน่าเสียดายเงินภาษี เพราะการทำแบบนี้เหมือนที่กำลังไปอุดหนุนข้าวราคาถูกแทนที่จะนำเม็ดเงินไปอุดหนุนหรือส่งเสริมการปลูกข้าวราคาแพง เช่น ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวไร้สารพิษ ที่สามารถจำหน่ายในราคาสูงได้รวมทั้งจะมีความต้องการบริโภคมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากคนมีรายได้มากขึ้น

"เสียดายภาษีอากรที่อุดหนุน แทนที่จะเอาเงินไปส่งเสริมในทางที่ถูกต้อง ส่งเสริมระบบชลประทานให้สามารถปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ได้ เช่น ไม้โตเร็ว หรือพืชพลังงาน รวมทั้งต้องปฏิรูปโครงสร้างเกษตร ลดการปลูกพืชหลัก 6

ชนิดที่กำหนดโดยสภาพณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างก็ต้องเปลี่ยนจากปลูกเป็นเลี้ยงบ้าง เช่น ทำประมงน้ำจืด ก็ทะเลความคิดเดิมๆได้" นายวีรพงษ์กล่าว
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ซีพีชี้นำทำคุณภาพข้าวแม่ จีรัฐปรับนโยบาย

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวในงานซี.พี.เสวนา "บาทแข็ง:ผลกระทบ-ทางออก" กล่าวว่า กลุ่มผู้ส่งออกข้าวกำลังได้รับผลกระทบ 2 ด้าน ทั้งจากราคารับจำนำข้าวที่สูงขึ้น และค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งกระทบโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขัน โดยหากค่าเงินแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 27-28 บาทต่อดอลลาร์ ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดจำเป็นต้องทบทวนแผนการค้าใหม่ เพราะทุกๆ 1 บาทที่แข็งค่าขึ้น จะทำให้ไทยสูญเสียรายได้จากการส่งออกประมาณ 2.4 แสนล้านบาทต่อปี จากการส่งออกทั้งปี 2.4 แสนล้านดอลลาร์ และกระทบต่อการส่งออกข้าวประมาณ 10% ของราคาขาย

สำหรับการส่งออกข้าวในปีนี้ คาดว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลกประมาณ 7-8 ล้านตัน รองจากอินเดียที่ขายได้ประมาณ 9-10 ล้านตัน ซึ่งอันดับการส่งออกเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 3 จากปี การที่ไทยส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากการระบายข้าวได้สูงขึ้น จากการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลในราคาที่ต่ำลง โดยเดือนม.ค. มีการเติบโตของยอดส่งออกข้าวประมาณ 23% จากปีก่อน เนื่องจากรัฐบาลกำลังประสบปัญหาการเงินและโกดัง

รัฐบาลควรปรับปรุงนโยบายการรับจำนำใน 3 ด้าน ทั้งการบริหารจัดการต้องอุดจุดรั่วไหล และควรมีระบบบริหารจัดการที่ดี ดูแลคุณภาพข้าวที่รับจำนำใหม่ด้วยการแบ่งชั้นของข้าวให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย และต้องระบายข้าวในสต็อกอย่างไร้ปัญหา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ทำให้ คุณภาพของข้าวไทยลดลง ซีพีจึงร่วมมือกับกรมการค้า เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าว และพัฒนาพันธุ์ข้าว ให้เป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ และซีพีก็จะรับซื้อข้าวของเกษตรกรในราคาที่สูงกว่า หรือ เท่ากับ โครงการรับจำนำของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่นกับข้าวไทยและข้าวซีพี

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

รัฐถึงแตกตันโซนนิ่งคุมจำนำข้าว ดีเดย์หาปรั้งปี 57 เลิกซื้อทุกเมล็ด

ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า นอกเหนือไปจากการกำหนดราคารับจำนำข้าวรอบที่ 2 หรือข้าวนาปรั้งปี 2556 ให้เท่ากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/2556 กล่าวคือข้าวเปลือกเจ้า 100% ต้นละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ต้นละ 16,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียวต้นละ 15,000-16,000 บาท โดยคาดว่าจะมีปริมาณข้าวนาปรั้งเข้าสู่โครงการประมาณ 7 ล้านตัน จากผลผลิตรวม 9 ล้านตันนั้นปรากฏที่ประชุมยังมีการหารือกันถึงการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) มาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปีต่อไปด้วย

"การรับจำนำ ข้าวนาปี 2556/2557 จะยังใช้ราคาเดิมในการรับจำนำ แต่นาปี 2557 จะมีการทบทวนราคาใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการปรับเขตพื้นที่ปลูก (Zoning) ที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กำลังดำเนินการอยู่ว่าจะปรับ zoning อย่างไร หากพื้นที่ไหนไม่ได้ผลผลิตข้าวที่ดี หรือขาดทุน อาจจะมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทน หรือมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนอย่างไร คาดว่า 1-2 เดือนจากนี้จะเรียบร้อย" นายบุญทรงกล่าว

ทั้ง นี้ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องการกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

โดย เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว รวมทั้งประเทศ 76 จังหวัด 809 อำเภอ 5,880 ตำบล แบ่งเป็น ภาคเหนือ 17 จังหวัด 189 อำเภอ 1,332 ตำบล, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 322 อำเภอ 2,494 ตำบล, ภาคกลาง 19 จังหวัด 132 อำเภอ 1,122 ตำบล, ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 55 อำเภอ 323 ตำบล และภาคใต้ 13 จังหวัด 111 อำเภอ 609 ตำบล

อย่างไรก็ตามการนำ Zoning มาใช้กับโครงการรับจำนำข้าวในอนาคตนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ ร่วมกับการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จากเกณฑ์ 1) ผลผลิตข้าวจะต้องอยู่ในเกณฑ์ผลผลิตเฉลี่ยรายจังหวัด ตามที่กำหนด กับ 2) เกษตรกรต้องปลูกข้าวสายพันธุ์ที่ได้รับการส่งเสริม ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวอายุสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 110 วัน หรือพันธุ์ที่เป็นข้าวคุณภาพต่ำจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้ ซึ่งเกณฑ์นี้ได้เริ่มใช้กับโครงการรับจำนำข้าวนาปรังปีนี้แล้ว

ก่อนหน้านี้นี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกรมการข้าว ได้ทำการวิจัยการกำหนดเขตเกษตร เศรษฐกิจ (zoning) ของข้าวในประเทศไทย แล้วเสร็จในปี 2556 และเตรียมจะออกประกาศเขต zoning ภายในเดือน มิถุนายน โดยผลการวิจัยระบุว่า กลุ่มพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรปลูกในปัจจุบันมี 3 กลุ่มพันธุ์ คือ กลุ่มข้าวเจ้า กลุ่มข้าวหอม และกลุ่มข้าวเหนียว และได้กำหนดเขตเหมาะสมที่จะปลูกข้าวไว้ 3 เขต คือ 1)เขตปลูกข้าวหอมมะลิ (พันธุ์ข้าว ดอกมะลิ 105 และ กข 15) ได้แก่ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับภาคอีสานตอนบน 2)เขตปลูกข้าวเหนียว (พันธุ์ กข 6 และ กข 10) ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กับภาคเหนือตอนบน และ 3)เขตปลูกข้าวขาว (พันธุ์สุพรรณบุรี 1, ชัยนาท 1, พิษณุโลก 2, กข 41 และปทุมธานี 1) ได้แก่ เขตภาคเหนือตอนล่าง กับภาคกลาง โดยอัตราผลผลิตภายใต้เทคโนโลยีของชาวนาให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 493 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามคำแนะนำของกรมการ ข้าว จะให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20% เป็น 592 กิโลกรัม/ไร่

แหล่ง ข้าวจากวงการค้าข้าวตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่ กชช.จะนำการกำหนดเขตพื้นที่ปลูกข้าว หรือ Zoning มาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ก็เพื่อที่จะลดจำนวนข้าวเปลือกที่รัฐบาลจะรับจำนำลง จากเดิมที่รัฐบาลประกาศจะรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดทั่วประเทศ

ทั้ง นี้การดำเนินโครงการรับจำนำตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (2554/2555-2555/2556) ปรากฏมีข้าวเปลือกไหลเข้ามาในสต็อกรัฐบาล แบ่งเป็น ปี 2554/2555 ข้าวเปลือกนาปี 6-7 ล้านตัน และนาปรัง 14-15 ล้านตัน กับปีการผลิต 2555/2556 รับจำนำข้าวเปลือกอีก 9.2 ล้านตัน ใช้งบเงินรับจำนำ 410,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 92% จากปี 2554/2555 ขณะที่ปริมาณการส่งออกข้าวปี 2555 มีเพียง 6.9 ล้านตัน หรือลดลง 35% จากปี 2554 ส่งผลให้เสียแชมป์มาอยู่อันดับ 3 เม็ดเงินรายได้จากการส่งออกข้าวมูลค่า 147,122 ล้านบาท ลดลง 24% จากปี 2554

"การรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาล ทำให้รัฐต้องแบกสต็อกข้าวสารและปลายข้าวมากกว่า 10 ล้านตัน นอกจากจะทำลายตลาดส่งออกข้าวของเอกชน เกิดการทุจริตในโครงการ ไม่มีความโปร่งใสในการระบายข้าวที่ทุกวันนี้ รัฐบาลก็ยังตอบคำถามเรื่องข้าว G to G ถูกส่งไปที่ไหนไม่ได้แล้ว โครงการยังประสบภาวะขาดทุนจากการขายข้าวต่ำกว่าต้นทุนการรับจำนำและต่ำกว่าราคาตลาด ส่งผลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประสบปัญหาเงินหมุนเวียนในการรับจำนำข้าว เมื่อกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้ระบายข้าวในสต็อกไม่สามารถนำเงินมาคืนตามแผน การระบายข้าวที่วางเอาไว้ได้"

ดังนั้นการนำระบบ Zoning ข้าวมาใช้ จึงกลายเป็น "ทางออก" ทางเดียวที่จะลดปริมาณข้าวเปลือกที่จะเข้าสู่โครงการรับจำนำข้าวต่อไปในอนาคตได้ เบื้องต้นมีการคำนวณว่า หลังจากนาระบบนี้มาใช้ ประเทศไทยจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวประมาณ 38% ของพื้นที่ปลูกข้าวในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปีราว 67 ล้านไร่ และข้าวนาปรังราว 16 ล้านไร่

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

สกัดข้าวอายุสั้นมูลค่าหมิ่นล.ร่วมจำหน่าย

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการและหลักเกณฑ์การรับจำหน่ายข้าวเปลือกรอบที่ 2 ปีการผลิต 2555/56 (ข้าวนาปรังปี 2556) โดยคงราคาข้าวเปลือกเจ้า 100% ที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท (ความชื้นไม่เกิน 15%) เช่นเดิม และได้เพิ่มหลักเกณฑ์สำหรับข้าวที่เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 100 วัน เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการค้าข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เดิมนับแต่โครงการประกันรายได้เกษตรกรในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทางกรมส่งเสริมการค้าเกษตร จะไม่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์อายุสั้น 18 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่เป็นพันธุ์รับรอง แต่เป็นพันธุ์ที่ใช้ในแต่ ละท้องถิ่นที่จะได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายได้ แต่ที่ผ่านมาโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาล ชุดปัจจุบันจะลุ่ม่อล่วยให้เข้าร่วมรับจำหน่ายได้

ประกอบด้วย พันธุ์พวงเงินพวงทอง อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 94 วัน, พันธุ์ราชินี อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 94 วัน, พันธุ์ขาวปทุม อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 94 วัน, พันธุ์เบอร์ 17 อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 90 วัน, พันธุ์ข้าว 75 วัน อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 75 วัน พันธุ์ 65 วัน อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 65 วัน, พันธุ์ ซี 75 อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 75 วัน, พันธุ์ 039 อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 75 วัน, พันธุ์มาเลเซีย อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 85 วัน, พันธุ์โพธิ์ทอง อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 75 วัน , พันธุ์ดี 4 อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 100 วัน, พันธุ์อีแลป อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 75-100 วัน และ พันธุ์สามพราน อายุปลูกถึงเก็บเกี่ยว 75-100 วัน เป็นต้น

ทั้งนี้ข้อดีของการปลูกข้าวอายุสั้นคือ ให้ผลผลิต และขายได้เงินเร็ว ใช้เวลาการปลูกสั้น และสามารถใช้เวลาปลูกเพื่อแก้ไขปัญหากรณีภัยธรรมชาติ ประหยัดการใช้น้ำ เนื่องจากมีช่วงเวลาการปลูกสั้น อายุตั้งแต่เริ่มปลูก จนถึงเก็บเกี่ยวไม่เกิน 100 วัน อย่างไรก็ตามในการปลูกข้าวอายุสั้น มีหนึ่งสายพันธุ์ที่กรมการค้าข้าวให้การรับรองและ ยกเว้นให้เข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายได้เพราะเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีไม่เสื่อมคุณภาพง่าย ได้แก่ พันธุ์ กข 41

อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาทางกรมการค้าข้าว ได้พยายามรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ชาวนาปลูกข้าวที่ทางกรม แนะนำกว่า 20 สายพันธุ์ อาทิ ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432 ข้าวเหนียวลิ้มผิว ข้าวเจ้าลูกผสม พันธุ์ กขผ1 เข้าเจ้า ลูกผสมพันธุ์ซีพี 304 ข้าวเหนียวพันธุ์เหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49 กข 45 กข 47 ช่อสูง 97 สังข์หยดพิทลุง และข้าวกอ เดียว เป็นต้น

แหล่งข่าวจากกรมการค้าข้าว กล่าวเสริมว่า จากข้อมูลของกรม พบว่าพันธุ์ข้าวที่มีอายุน้อยกว่า 100 วัน เป็น พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะในหนึ่งปีสามารถปลูกข้าวได้ถึง 4 รอบ แต่ในระยะยาว ทางกรมได้ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดว่าไม่แนะนำให้ปลูก เพราะหากมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรอบต่อไป ผลผลิตที่ได้จะลดลงไปเรื่อยๆ จนไม่อาจคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทานโรค ที่สำคัญไม่เป็นที่ ต้องการของตลาด

"ปัจจุบันชาวนาในเขตกรมชลประทาน ที่อยู่ในภาคเหนือติดกับภาคกลางจะนิยมปลูกพันธุ์ข้าวอายุสั้น เพราะได้ผลผลิตเร็ว ยอมรับว่าโครงการจำหน่ายข้าวเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ชาวนาเร่งปลูกข้าวเพื่อเข้าร่วมโครงการ บาง รายใน 1 ปีปลูกถึง 5 รอบ ซึ่งจากการประเมินโครงการรับจำหน่ายข้าวในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้าวอายุสั้นเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 10-15% ซึ่งจากปริมาณข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายรอบที่ 2 ปีการผลิต 2555/56 หรือนาปรังปี 2556 ที่รัฐบาลคาดว่าจะมีข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการประมาณ 7 ล้านตัน จากผลผลิตรวมราว 9 ล้านตัน ตามที่สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พยากรณ์ไว้ หากคิดคร่าวๆ จะมีข้าวอายุสั้น ที่มีคุณภาพต่ำเข้าร่วมโครงการ 7 แสน- 1.05 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งหากคิดที่ 1 ล้านตัน ราคาจำหน่ายสูงสุดที่ 1.5 หมื่นบาทต่อตัน จะทำให้รัฐบาลขาดทุนไม่ ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากข้าวเสื่อมคุณภาพเร็ว ต้องขายราคาต่ำ

สอดคล้องกับนายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่กำหนดออกมาให้เกษตรกรปลูกพันธุ์ข้าวอายุไม่ต่ำกว่า 100 วัน รวมถึงควรส่งเสริมบทลงโทษพร้อมให้เอาผิดกับชาวนาที่ละเมิดระเบียบ เนื่องจากข้าวอายุสั้น เป็นข้าวที่เก็บไว้ 3-4 เดือนลักษณะเมล็ดข้าวจะขาวขุ่น เหมือนท้องไข ปล่อยให้จะเป็นฝุ่นผง หากเก็บสต็อกนานจะยิ่งทำให้รัฐบาลเสียหายมาก ซึ่งจากการประเมินข้าวในสต็อกรัฐบาลเวลานี้จะมีการเก็บสต็อกข้าวคุณภาพต่ำไว้ไม่ต่ำกว่า 50% ของปริมาณรวม หากรัฐบาลคำนวณขาดทุนทั้งโครงการ ประมาณ 1 แสนล้านบาท จะต้องบวกเพิ่มข้าวคุณภาพต่ำ ปริมาณข้าวอีก 50% หรือขาดทุนเพิ่มไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาท เพราะจะต้องขายข้าวในรูปอาหารสัตว์ หรืออาจจะขายไม่ได้เลย เพราะจะกลายเป็นฝุ่นผงละออง ลักษณะจะเหมือนมอดกิน ข้าวจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่แกนกลาง

ด้านนายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวควรจะใช้ตั้งแต่แรกแล้ว เพราะข้าวพันธุ์อายุสั้น เป็นตัวจุดที่ทำให้ไทยเสียภาพลักษณ์ในการขายข้าว หากทำได้จะเป็นสิ่งดี รวมถึงสิ่งที่ผู้ส่งออกอยากให้รัฐบาลดำเนินการคือการกำหนดกรอบเงื่อนไขการรับจำนำใหม่เฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดราคารับจำนำลง เนื่องจากปัจจุบันราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาดผู้ส่งออกแข่งขันยาก

เช่นเดียวกับนายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีคำสั่งอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ข้าวคุณภาพต่ำเข้าโครงการรับจำนำ โดยมติดังกล่าวนี้จะส่งไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในวันที่ 19 มีนาคมที่จะถึงนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวที่มีคุณภาพ จะส่งผลทำให้กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวได้ง่ายขึ้น ที่ผ่านมาจากกระทรวงพาณิชย์ได้พยายามที่จะขายข้าวและคืนเงิน ธ.ก.ส. เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการจำนำข้าวเพื่อไม่ให้โครงการสะดุดกระทบต่อชาวนา

ส่วนนายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ที่ประชุม กขช. ครั้งล่าสุดได้สั่งให้มีการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวอย่างเฉียบขาดมากขึ้น โดยได้มีการตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ได้แก่ 1. คณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีและโกดัง มีกรมการค้าภายในประเทศ เป็นประธาน 2. คณะกรรมการบริหารจัดการเซอร์เวเยอร์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ รวมทั้งหากโรงสีที่ต้องการเข้ารับจำนำ แต่ไม่มาทำสัญญาภายใน 15 วัน จะตัดสิทธิ์ทันที ในส่วนที่มีข้าวคงค้างที่ฝากไว้ที่โรงสี จะต้องพิจารณาว่าเป็นข้าวที่ผ่านการออกหนังสือรอบแรกหรือรอบสอง หากเป็นข้าวในรอบแรกสามารถนำมาจำนำรอบแรกได้ เพราะวงเงินรับจำนำข้าวรอบแรกยังเหลืออยู่ แต่หากเป็นรอบสอง ต้องรอหนังสือรับรองออกมาก่อน จึงจะนำมาเข้ารับจำนำได้

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ได้ทำหนังสือไปยังนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีการอนุมัติการระบายข้าวในรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ปริมาณ 3-4 แสนล้านตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ปลายข้าว เป็นต้น จะเป็นการระบายทั้งเพื่อการส่งออกต่างประเทศและเพื่อนำไปผลิตเป็นข้าวถุงจำหน่ายในประเทศ ตามที่สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้ทำเรื่องขอซื้อมาก่อนหน้านี้ คาดจะได้รับอนุมัติในเร็ว ๆ นี้จากนั้น คต. จะจัดทำเงื่อนไขการประกวดราคาและออกประกาศเพื่อเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาร่วมต่อไป คาดจะสามารถดำเนินการได้ในเดือนมีนาคมนี้

ทั้งนี้การส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม-12 มีนาคม 2556 รัฐบาลระบายข้าวไปแล้ว 1.2 ล้านตัน ส่งเงินคืนให้กับ ธ.ก.ส. ไปแล้วกว่า 3 หมื่นล้านบาท จากเป้าจะส่งคืนในปี 1.6 แสนล้านบาท มั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมาย และมั่นใจว่าทั้งปีประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้ 8.5 ล้านตัน มูลค่ากว่า 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวโลกได้เช่นเดิม

ในส่วนด้านตลาดส่งออกขณะนี้หลายประเทศสนใจนำเข้าข้าวจากไทยโดยในเร็ว ๆ นี้ทางกระทรวงพาณิชย์ จะมีการหารือกับทางการของประเทศในแถบทวีปแอฟริกาเพื่อทำการระบายข้าวล่าสุดประเทศโตโก สนใจจะนำเข้าข้าวจากไทย รวมถึงประเทศกินีที่ต้องเจรจาซื้อขายใหม่พร้อมเจรจาให้ชำระหนี้ค่าข้าวที่ค้างชำระรัฐบาลไทยควบคู่ไปด้วย

ด้านน.พ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 สำหรับแผนก่อหนี้ใหม่ของ รัฐวิสาหกิจ โดยเห็นชอบให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงินของธ.ก.ส. สำหรับแก้ปัญหาการค้าผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง วงเงิน 7.4 หมื่นล้านบาท ทำให้วงเงินกู้เพิ่มจากเดิม 1.5 แสนล้านบาท เป็น 2.2 แสนล้านบาท

[ที่มาฐานเศรษฐกิจ](#)

แฉมือดีดอดปล่อยสต็อกข้าวสารไหลเวียน ป่วนราคาในประเทศทรุด

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวสารในประเทศปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากไม่มีความต้องการซื้อข้าวในตลาด เนื่องจากขณะนี้ภาคการส่งออกข้าวชะลอตัว ทำให้ผู้ส่งออกข้าว กวดคารับซื้อข้าวสารกับโรงสี โดยเฉพาะข้าวหนึ่งได้ปรับตัวลดลงจากกระสอบ (100 กก.) ละ 1,600 บาท ในช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา เหลือกระสอบละ 1,480 บาท ส่งผลให้ข้าวขาวปรับตัวลดลงด้วย

“นอกจากนี้ เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาขายในตลาด ไม่เข้าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เนื่องจากติดปัญหาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ออกใบประทวน และการจ่ายเงินล่าช้า ทำให้เกษตรกรที่ต้องการใช้เงินนำข้าวมาขายในตลาด ยิ่งทำให้ราคาตลาดข้าวลดต่ำลง โดยมองว่าราคาข้าวสารขณะนี้ลดต่ำลงมากแล้ว ไม่น่าจะต่ำกว่านี้ แต่ต้องติดตามภาวะการส่งออกข้าวว่าจะฟื้นกลับมาได้หรือไม่”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วงการค้าระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวสารในตลาดปรับตัวลดลงมาก เป็นผลมาจากการระบายสต็อกข้าวสารของรัฐบาลที่ได้จากโครงการรับจำนำ ฤดูกาล 54/55 ซึ่งมีการระบายออกมาไม่ต่ำกว่า 5 ล้านตัน แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) แต่ในวงการข้าวทราบกันว่าข้าวบางส่วนที่ระบายออกวนเวียนขายอยู่ในประเทศมากถึง 20-30% ของปริมาณข้าวที่ระบายออกมา ทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำลง โดยข้าวขาวปรับลดลงมาแล้ว 5-6% จาก 1,600 บาท/กระสอบ เหลือ 1,520 บาท/กระสอบ

นอกจากนี้ ยังมีกระแสข่าวในวงการค้าข้าวว่า ข้าวสารที่รัฐบาลระบายออกมาขายในราคาต่ำกว่าตลาด 20-30% หรือตันละประมาณ 20,000 บาทเท่านั้น ขณะที่ต้นทุนรับจำนำข้าวสารขาวอยู่ที่ตันละ 28,000-30,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงสีบางรายได้ส่งหนังสือมายังกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ผ่อนผันการส่งมอบข้าวสารเข้าสต็อกรัฐบาลที่ได้จากโครงการรับจำนำนาปี ฤดูกาล 55/56 เนื่องจากโรงสีบางแห่งไม่สามารถสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและส่งมอบข้าวได้ เพราะโกดังกลางที่ต้องส่งมอบข้าวพื้นที่เต็ม ทำให้ไม่สามารถส่งมอบข้าวได้ทัน แต่ยืนยันว่าโรงสีส่วนใหญ่ยังมีความพร้อมที่จะเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ในส่วนของโครงการรับจำนำนาปรังปี 56 ที่จะเริ่มขึ้นเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม โรงสีบางแห่งยังถูกเรียกเก็บค่ารับข้าวเข้าโกดังกลาง (ค่าเหยียบแผ่นดิน) จากผู้ประกอบการโกดังกลางกระสอบละ 10-12 บาท แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะแก้ปัญหาด้วยการกำหนดรายชื้อโกดังกลางที่มีพื้นที่ว่างให้โรงสีนำข้าวไปส่งมอบ แต่เมื่อมีการไปส่งมอบกลับถูกเรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดินอีก ซึ่งอยากให้กระทรวงพาณิชย์แก้ไขปัญหานี้ให้จริงจัง

นายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ปัญหาการเรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดินได้หารือกับประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) แล้ว เพื่อเร่งรัดให้มีการกำหนดโรงสีต้องส่งมอบข้าวไปยังโกดังกลางที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนด หากโกดังกลางไม่รับข้าวจะมีความผิดทันที

“เรื่องนี้ อคส.ต้องออกแรงให้มากกว่านี้ แต่ยอมรับว่าอาจมีแรงต้านไม่ยอมให้ทำตามระบบที่กรมวางไว้ให้ ซึ่งกรมจะลงไปทำเองก็ไม่ได้เพราะคู่สัญญาระหว่างโรงสี เซอร์เวเยอร์ และโกดัง แต่เชื่อว่าเร็ว ๆ นี้ปัญหาต่างๆ จะหมดไป” นายสมชาติกล่าว

[ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์](#)

ผู้ผลิตปรับขึ้นราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 3-5% อ้างต้นทุนรับซื้อพุ่ง 10-15%

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการได้ทยอยปรับราคาขายข้าวสารบรรจุถุงในส่วนของข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นอีก 3-5% เนื่องจากต้นทุนของผู้ประกอบการปรับตัวสูงขึ้น 10-15% จากราคาข้าวเปลือกและต้นทุนแรงงานที่ปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้าวขาวนั้นยังไม่ปรับขึ้นโดยยังคงราคาเดิมไว้ก่อน

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสนใจที่เข้าร่วมประมูลซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาล เพื่อจัดทำข้าวสารบรรจุถุงจำหน่ายในประเทศทันทีที่รัฐบาลเปิดประมูล เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการหาซื้อข้าวสารในตลาดยากขึ้นหลังจากรัฐบาลเปิดโครงการรับจำนำ เพราะเกษตรกรนำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำเป็นส่วนใหญ่

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ไทย-สิงคโปร์จับมือพัฒนาตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย กับตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์จากประเทศสิงคโปร์ ในการเพิ่มขีดความสามารถของตลาดทั้งสองสู่ระดับสากล และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของมาเลเซียไปแล้ว โดยจะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเปิดการซื้อขายร่วมกันในอนาคต เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรในภูมิภาค

ทั้งนี้ นายบุญทรง กล่าวว่า ได้สั่งการให้มีการศึกษาแนวทางการนำข้าวในโครงการรับจำนำเข้าระบายนในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร และจะช่วยดึงให้ราคาข้าวภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลกำลังเจรจาซื้อ-ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G to G ต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมที่จะเปิดระบายนข้าวล็อตใหม่ โดยอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ราคาและความต้องการของตลาด ส่วนจะเป็นช่วงใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม นอกจากนี้ นายบุญทรง ยังยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวอย่างรัดกุม และไม่ได้อะไรปัญหาเรื่องงบประมาณแต่อย่างใด

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์จ่อเปิดประมูลข้าว 5 แสนตัน

นายทิมพร นาทรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดประมูลข้าวตามนโยบายของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ ภายในเดือนมี.ค.นี้ โดยจะดูความเหมาะสมของปริมาณและราคา เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดประมูลทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิไม่เกิน 500,000 ตัน ส่วนราคาก็จะนำราคาตลาดข้าวมากำหนดเป็นราคากลาง เพื่อเป็นเกณฑ์การอนุมัติขาย ขณะที่การระบายข้าวผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) จะยังไม่ทำ เพราะต้องหารือกับเอเฟทก่อน และต้องดูจังหวะด้วยว่าการระบายช่วงนี้เหมาะสมกับการระบายผ่านเอเฟทหรือไม่

สำหรับกรณีที่มีการคาดการณ์ว่า ภาครัฐจะระบายข้าวในสต็อกที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 54/55 และข้าวเปลือกนาปี 55 ชาดทุนถึง 140,000 ล้านบาท และระบายข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 55/56 ชาดทุนเพิ่มเป็น 210,000 ล้านบาทนั้น ต้องมองว่านำราคาใดมาคำนวณผลขาดทุน หากนำต้นทุนราคาปรับจำนำมาคำนวณก็ต้องขาดทุนมาก แต่ส่วนต่างจากราคาตลาดและราคาปรับจำนำคือเม็ดเงินที่เกษตรกรได้รับ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และนำเงินมาซื้อสินค้า ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงควรนำผลดีมาพูดด้วยไม่ใช่มองแต่ผลเสีย

ด้านนางวัชรวิญญู ตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มี รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน กลางเดือน มี.ค. นี้ จะยังไม่เสนอให้พิจารณาปรับลดราคารับจำนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 56 เพราะกรรมการค้าภายในยังศึกษาผลดีผลเสียไม่เสร็จ และมองว่าหากมีปรับลดราคารองในโครงการรับจำนำนาปรัง อาจทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ซึ่งได้รับจำนวนเงินเต็ม กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่อาจจะได้รับเงินที่น้อยกว่า

ส่วนนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลในระยะนี้ ยังไม่เหมาะสมสำหรับการส่งออก เพราะตลาดส่งออกชบเซา จากหลายประเทศมีการกักตุนสต็อกจำนวนมาก แต่หากรัฐบาลจะระบายข้าวก็ควรเปิดประมูลเพื่อขายในประเทศ เพื่อให้นำไปทำเป็นข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย ซึ่งอาจทำให้มีการแข่งขัน และเสนอซื้อในราคาตลาดมากกว่าการซื้อเพื่อส่งออก

[ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

ธ.ก.ส.พร้อมรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง คาดใช้เงิน 1.05 แสนล้านบาท

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2556 ตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) โดยคาดว่า จะมีข้าวเปลือกเข้าร่วมในโครงการประมาณ 7 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินที่ใช้สินเชื่อรับจำนำ 1.05 แสนล้านบาท ซึ่ง กขช.จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาในวันที่ 19 มีนาคมนี้ หากครม.เห็นชอบ ก็จะสามารถดำเนินการโครงการได้ในวันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป

นายลักษณ์กล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทยอยขายสินค้าในคลังและส่งเงินคืนให้กับธนาคารแล้ว 7.5 หมื่นล้านบาท ที่จะนำมาใช้หมุนเวียนต่อได้ในโครงการนี้ รวมทั้ง กรมการค้าต่างประเทศก็ได้มีประมาณการกระแสเงินสดที่จะส่งเงินคืนให้ครบ 2.2 แสนล้านบาท ภายในปี 2556 ซึ่งปลัดพาณิชย์ได้กำชับติดตามระบายและส่งเงินคืนทั้งหมดให้เป็นไปตามแผน ส่วนของธนาคารก็จะเสนอคณะกรรมการธนาคารในวันที่ 25 มีนาคมนี้

“ธ.ก.ส.เน้นดูแลในเรื่องของคุณภาพข้าวให้ตรงกับความต้องการตลาด ซึ่งข้าวที่มีอายุสั้นไม่เกิน 90 วันในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังนี้ รัฐบาลมีมติชัดเจนที่ไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจำนำ เนื่องจากข้าวประเภทนี้มีคุณภาพต่ำ ซึ่งทำให้ไม่สามารถขายได้” นายลักษณ์กล่าว

[ที่มา มติชน](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-14 มี.ค. 2556 มีจำนวน 161,779 ตัน มูลค่า 72.446 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 14 มี.ค. 2556 เวียดนามส่งออกข้าวรวม 906,173 ตัน มูลค่า 403.533 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 15.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 787,179 ตัน มูลค่า 395.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวอ่อนตัวลงจากสัปดาห์ก่อนแม้ว่าโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 1 ล้านตัน จะยังคงดำเนินอยู่แต่เนื่องจากในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากต่างประเทศทั้งจากจีน และประเทศในแถบแอฟริกา มีไม่มากนักประกอบกับในขณะนี้เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (the winter-spring crop) ไปแล้วกว่า 50% ทำให้อุปทานข้าวในตลาดยังคงมีปริมาณมาก ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 400-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 415 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งยังคงสูงกว่าราคาข้าวเกรดเดียวกันของอินเดีย ซึ่งราคาอยู่ในช่วง 390-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ผู้ค้าข้าวรายหนึ่งรายงานว่าในปีนี้ ประเทศในแถบแอฟริกา เช่น Ivory Coast, Ghana, Senegal, Angola และ Algeria ได้หันมาซื้อข้าวจากเวียดนาม แม้จะมีปริมาณไม่มากนัก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 405,544 ตัน จำแนกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 155,627 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 5,635 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 120,548 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 29,955 ตัน ปลายข้าวจำนวน 20,478 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 10,370 ตัน และข้าวหอมจำนวน 60,781 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ โดยตลาดหลักได้แก่ ตลาดเอเชียจำนวน 255,535 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 81,379 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 55,159 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นตลาดอื่นๆ

ที่มา Riceonline.com

พม่า

หนังสือพิมพ์ The New Light of Myanmar รายงานว่า พม่าจะเริ่มส่งออกข้าวล็อตแรกไปยังประเทศญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. นี้ หลังจากที่สามารรถประมูลขายข้าวให้ผู้ซื้อของญี่ปุ่นได้ โดยการส่งมอบข้าวจำนวน 5,000 ตัน จะดำเนินการโดย MAPCO ซึ่งได้ตกลงขายข้าวในราคา 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน ให้แก่บริษัท Mitsui Corporation

แหล่งข่าวจากสมาคมอุตสาหกรรมข้าวของพม่าเปิดเผยว่า บรรดาผู้ผลิตข้าวในภูมิภาคต่างเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ ซึ่งพม่าก็ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมยื่นซองประมูลและในที่สุดก็เป็นผู้ชนะการประมูล ถือเป็นครั้งแรกที่พม่าเข้าไปตีตลาดในญี่ปุ่นได้

ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 พม่าเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก แต่ได้สูญเสียตำแหน่งให้กับไทยหลังจากภาคการผลิตถูกรัฐเข้าควบคุมกิจการ จากนั้นปริมาณการผลิตก็ลดลงอันเป็นผลมาจากการทำรัฐประหารในปี 2505

ประธานาธิบดี เต็ง เส่ง กล่าวว่า ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นถึง 84% ช่วงปี 2539-2544 โดยที่พม่าได้ตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้ 1.5 ล้านตันในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมนี้

นาย Ye Min Aung กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ของ Myanmar Agribusiness Public Corporation Limited (MAPCO) เปิดเผยว่า บริษัท Mitsui & Co ของญี่ปุ่นจะร่วมมือกับ MAPCO (ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนของพม่าที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555) โดยจะมีการสร้างโรงสีข้าวและโรงงานแปรรูปข้าวขนาดใหญ่ (Integrated Rice Complex Project (IRCP) factories) เพื่อแปรรูปสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยได้มีการวางแผนโครงการไว้ 15 แห่ง เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษย่างกุ้ง เป็นต้น โดยแต่ละโครงการจะมีงบประมาณแห่งละ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปีนี้อาจจะเริ่มมีการก่อสร้างประมาณ 4 แห่ง

ที่มา Riceonline.com

จีน

นายเงิน เสี่ยวหัว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า จีนสามารถรับประกันความมั่นคงด้านธัญพืชในประเทศได้ เนื่องจากจีนผลิตธัญพืชหลักได้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพด โดยอยู่ที่ประมาณ 98%

หลังจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับราคาและการนำเข้าธัญพืชที่เพิ่มขึ้นนั้น นายเงินกล่าวว่า จีนได้จำกัดปริมาณการนำเข้าธัญพืช และราคาที่เพิ่มขึ้นก็อยู่ในช่วงที่สมเหตุสมผล โดยในปัจจุบันนี้ การนำเข้าธัญพืชคิดเป็นปริมาณเพียง 2% ของผลผลิตในประเทศ

ผลสำรวจของกระทรวงเกี่ยวกับความต้องการเพาะปลูกของเกษตรกรระบุว่า ในขณะนี้เริ่มมีการไถหว่านในฤดูใบไม้ผลิ และคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกจะเพิ่มขึ้น โดยนายเงินมั่นใจว่า ผลผลิตธัญพืชในปีนี้จะอุดมสมบูรณ์มาก เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีจำนวนแน่นอนและศักยภาพในการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อหน่วย

นายหยวน หลงผิง นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรชั้นนำของจีน ได้เสนอในระหว่างการประชุม คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) ว่า จีนควรสร้างเมืองจางซาให้เป็นเมืองปลูกข้าวสากล เพื่อรักษาตำแหน่งเมืองชั้นนำในอุตสาหกรรมการผลิตข้าว ตลอดจนควบคุมอำนาจในการกำหนดราคาข้าวระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความมั่นคงด้านธัญพืช

นายหยวน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ "บิดาแห่งข้าวพันธุ์ผสม" ได้แนะนำให้รัฐบาลจัดทำแผนการก่อสร้าง และสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์การผลิต วิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์ผสมระดับโลก ทั้งนี้ จางซาเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งอยู่ในบริเวณตอนกลางของจีน ซึ่งเป็นมณฑลผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

[ที่มา สำนักข่าวซินหัว](#)

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture) เปิดเผยว่า ในปีนี้ฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวประมาณ 187,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 500,000 เมื่อก่อน และคาดว่าจะเป็นการนำเข้าครั้งสุดท้ายก่อนที่ในปีถัดไป ฟิลิปปินส์จะบรรลุเป้าหมายการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ (self-sufficient) ตามนโยบายของรัฐบาล

ด้าน นายเอ็ดวิน ลาเซียร์ตา โฆษกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์จะไม่นำเข้าข้าว ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยเขาได้กล่าวว่า "ตั้งแต่ปี 2557 เราจะไม่นำเข้าข้าวอีกแม้แต่ต้นเดียว พันธสัญญาของเรา ก็คือ เราจะต้องผลิตข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศภายในปี 2557"

นายลาเซียร์ตากล่าวว่า การนำเข้าข้าวในปีนี้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 8% ของปริมาณข้าวนำเข้า 2.4 ล้านตัน ในปี 2553 และรัฐบาลคาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ราวๆ 20 ล้านตันในปีนี้

ทั้งนี้ แหล่งข่าวคาดว่าองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority : NFA) จะจัดการประมูลซื้อข้าว จากประเทศเวียดนาม กัมพูชา และไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยเป็นการซื้อในแบบรัฐต่อรัฐ (government-to-government deals) ส่วนการส่งมอบคาดว่าจะมีการส่งมอบก่อนเดือน มิ.ย.ศกนี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติการเกษตร (Bureau of Agriculture Statistics: BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.พ. มีจำนวน 2.02 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 59 วัน) ลดลง 13.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 2.33 ล้านตัน และลดลง 19.8% จากจำนวน 2.52 ล้านตัน ในเดือน ม.ค. 2556 ขณะที่สต็อกข้าวในคลังของ NFA มีจำนวนประมาณ 576,000 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 17 วัน) ลดลง 34.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

จากจำนวนสต็อกข้าวทั้งหมดแบ่งออกเป็นสต็อกในคลังเอกชน (commercial warehouses) มีสัดส่วน 27.5% สต็อกในภาคครัวเรือนมีสัดส่วน 44% ขณะที่สต็อกข้าวในคลังของ NFA มีสัดส่วน 28% จากสต็อกทั้งหมด

[ที่มา Oryza.com](#)

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (the Iraqi trade ministry) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จากประเทศไทย อูรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 31 มี.ค. โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 4 เม.ย. ศกนี้

ส่วนการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 140,000 ตัน โดยเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน ราคา 543.59 เหรียญสหรัฐต่อดัน (CFR) (หรือ 547.59 เหรียญสหรัฐต่อดัน (CFR Liner Out)) จากบริษัท Olam International (ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทย รวมครั้งนี้เป็นจำนวน 160,000 ตัน จากการประมูล 2 ครั้งนับจากเริ่มต้นปี 2556) และข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากอูรุกวัย จำนวน 60,000 ตัน ราคา 697 เหรียญสหรัฐต่อดัน (CIF) จากบริษัท Saif International สำหรับการประมูลซื้อข้าว

บาสมาดิเมื่อวันที่ 3 มี.ค. นั้น อีรักตกลงซื้อข้าวบาสมาดิจากประเทศอินเดีย จำนวน 30,000 ตัน ราคา 1,244.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CFR Liner Out) จากบริษัท Toepfer

การประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา อีรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 140,000 ตัน จากบริษัท Saif International, Louis Dreyfus และ Olam International โดยเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน ราคา 553.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) ซื้อจากอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 697 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) และซื้อจากอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ราคา 689 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F)

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนมีนาคม 2556 โดยได้ประมาณการว่าผลผลิตข้าวของโลกปี 2555/56 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 468.07 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 466.19 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2554/55 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของประเทศจีนในปี 2555/56 จะเพิ่มเป็น 143.0 ล้านตันข้าวสาร จากในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 140.7 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่อินเดียจะมีผลผลิต 101 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 105.3 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน สหรัฐ บราซิล อียิปต์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศเกาหลีใต้ และพม่า

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2555/56 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 470.23 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีจำนวน 459.39 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงจาก 105.5 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 เป็น 103.32 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 11.63 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.33 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2556 จะมีปริมาณ 37.42 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 39.06 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 โดยคาดว่าไนจีเรียจะนำเข้าจำนวน 2.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวสูงถึง 3.4 ล้านตัน ส่วนจีนคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 2.2 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าเป็นจำนวนมากถึง 2.6 ล้านตัน ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้าลดลงเหลือ 0.8 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 คาดว่าจะมีการนำเข้า 1.96 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.23 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.8 ล้านตัน อีรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน ไอออร์โคสต์คาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.15 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1 ล้านตัน และมาเลเซียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะส่งออก 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ส่งออก 6.95 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7.4 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่มีการส่งออก 7.72 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2556 จะส่งออกได้ 7.6 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่ส่งออกได้ประมาณ 10.25 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.8 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน ขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 0.98 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA